

## สมัชชาชนเผ่าประจำปี 2553

### "ภาวะโลกร้อนกับวิถีชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์"

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ( ) ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์ สังคมชนบทนครสวรรค์ คณะกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์ สังคมชนบทเชียงใหม่ ศูนย์สังคมพัฒนา สังคมชนบทราชบุรี คณะกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์ สังคมชนบทอุดรธานี และศูนย์สังคมพัฒนา สังคมชนบทสุราษฎร์ธานี จัดงาน

เผ่าประจำปี 2553/2010 ในหัวข้อ "ภาวะโลกร้อนกับวิถีชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์" ระหว่างวันที่ 22-24 2553/2010 ณ ศูนย์มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 56 ด้วยกัน คือพี่น้อง 5 , 22 , โพล่ง 9 , อาซา 2 , ลาหู่ 1 , 2 , ใหญ่ 1 , 1 , ไทยภาคต่างๆ 12 และชาวต่างประเทศ 1

ในครั้งนี้พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมิสซา ขอบพระคุณเปิด

23 2553 ในภาคเช้าเป็นการบรรยายของวิทยากรคุณ ประยงค์ ดอกลำไย เครื่องช่าย

เพื่อการปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอในประเด็นที่ว่า

".....ความจริงแล้วปัญหาเรื่องโลกร้อนมีความเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาโลกร้อน คือ การต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือชี้วัดความเป็นธรรมให้กับประเทศที่มีต้นทุนทรัพย์

เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแน่นอนที่เดี่ยวว่า สิ่งปรากฏขึ้นก็คือการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นของการต่อรองเช่น การเกิดขึ้นของ

### Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD)

"การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนา" หรือแม้แต่ในอดีตที่ผ่านมาจากการที่ ประเทศไทยของเราได้กู้ยืมเงินจาก World Bank ( ) เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุคที่เศรษฐกิจ

ตกต่ำนั้นส่งผลให้เกิดการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้กับกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนไทย หรือการก่อสร้างเขื่อนที่เอื้อประโยชน์ ชีวิตของพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เหล่านี้เป็นต้น แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่

ทราบว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วล้วนแต่ ชน

ท้ายที่สุดแล้วบาปเหล่านี้ก็ตกไปอยู่ที่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าชาวเขาทำลายป่าเป็นต้นเหตุ ให้เกิดสภาวะโลกร้อน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม หน้ที่ดิน หรือแม้แต่ปัญหาความแห้งแล้ง ก็

ล้วนแล้วแต่มาจากการที่ชาวเขาทำลายป่า ซึ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้ส่งผลให้มีชุมชนประมาณ 2,700

1 ล้าน 2 แสนคน ที่อาศัยอยู่และทำกินในที่ดินมาก่อนการประกาศเขตป่า กลายเป็นผู้บุกรุกทำผิดกฎหมาย ถูกบังคับให้อพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ ถูกจำกัดสิทธิการพัฒนา ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและถูกจับกุมคุมขัง ถูกปลุกป่าทับที่ทำกิน

ผลที่ตามมาก็คือ ชนเผ่าไร้ที่ดินกลายเป็นแรงงานรับจ้าง เกิด เช่น ชาวโศด ยางพารา ส่งผลให้ชุมชนต้องลดพื้นที่ทำกินลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อการยังชีพมาเป็นการ

ขาดความมั่นคงทางอาหาร และเกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

มีคดีตัวอย่างที่เป็นที่น่าสนใจอยู่สองคดี ที่กรมป่าไม้ได้ทำการจับกุมพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ปกากะญอ  
ด้วยกันในข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ (ไม่มีนามสกุล) 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 .แม่แ้ว  
.ท่าสองยาง จ. อัยการฟ้องข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ พื้นที่ 26 ไร่ คิดค่าเสียหายเป็น 3,181,500

ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 2 ปี 6 1 ปี 3 เดือน ไม่รอลงอาญา นางน่อเส

หมุย เวียงวิ 35 ปี อัยการฟ้อง ข้อหาบุกรุกเขตป่าสงวนฯ พื้นที่ 13 ไร่ คิดค่าเสียหายเป็น 1,963,500

ศาลชั้นต้นตัดสิน 2 ปี สารภาพลดเหลือ 1 ปี ไม่รอลงอาญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์  
พืช ได้คิดคำนวณค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการบุ อุทยานไว้ ประเด็นด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ  
ค่าเสียหายที่ ทำให้อากาศร้อนมากขึ้น 45,453.45 บาทต่อไร่ต่อปี

อีกประเด็นที่คงต้องกล่าวถึงก็คือ **คาร์บอนเครดิต** ประเทศพัฒนาแล้วปล่อยสูง ต้องลดการปล่อยลงให้ได้ตามที่  
กำหนดในพิธีสารเกียวโต แต่ถ้าลดภายในประเทศตัวเองจะมีราคาสูงมาก และอาจกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ  
( 50-90 เหรียญต่อตันคาร์บอน ประเทศพัฒนาแล้วจึงให้ประเทศกำลังพัฒนาทำโครงการการ  
ลดการปล่อยก๊าซ (ภาคพลังงานแล้วขอซื้อปริมาณการลดการปล่อยที่ลดได้ในราคาประมาณ 10-15 เหรียญต่อตัน  
คาร์บอน ประเทศพัฒนาแล้วจึงให้ประเทศกำลังพัฒนาทำโครงการการกักเก็บและดูดซับก๊าซ (ภาคป่าไม้) แล้วขอซื้อ  
ปริมาณที่กักเก็บและดูดซับไว้ได้ในราคาประมาณ 2-5 เหรียญต่อตันคาร์บอน เช่น ประเทศอังกฤษต้องลดการปล่อย  
ให้ได้ 800 ตัน แต่ทำการลดได้เพียง 200 600

ร่วมมือกับประเทศไทยให้ทำการลดการปล่อย กักเก็บและดูดซับก๊าซ ประเทศไทยร่วมมือด้วย และทำการลดได้ 100  
/ปี ขายราคา 10 เหรียญต่อตัน = 100x10 = 1,000 35,000 /ปี และทำการปลูกป่าดูดซับได้ 200  
/ปี = 200x5 = 1,000 35,000 /ปี ประเทศอังกฤษ ได้คาร์บอนเครดิต = 100+200 = 300  
300

ภาคป่า เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ **เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ระดับสังฆมณฑล**  
แลกเปลี่ยนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ในประเด็นภาวะโลกร้อนและประเด็นอื่นๆ มีก  
สร้างเครือข่ายแนวทางการทำงานและความต้องการของเครือข่ายรวมถึงข้อเสนอแนะในการทำงานต่อผู้ปฏิบัติงานที่  
เกี่ยวข้อง

ในท้ายที่สุดที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า " เราเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ใน ลคือเชียงใหม่  
นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี องค์กรพันธกิจที่ทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมกับคณะกรรมการ  
คาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้สภา ในโอกาสมาร่วมสมัชชาชนเผ่าครั้งที่ ณ ศูนย์มิต  
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ - มีข้อตกลงฉันตามติดตั้งต่อไปนี้

- . ส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมชีวิตประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ์
- . เราจะสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง ศรัทธาในวิถีชีวิตของบรรพชน
- . เราจะศึกษาติดตามแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์  
เช่น ภาวะโลกร้อนและอื่นๆ
- . เราจะส่งเสริมความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่ายพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
- . เราจะประสานความร่วมมือในทุกระดับด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของคนในธรรมชาติของชุมชน
- . เราจะเผยแพร่รณรงค์ให้สาธารณชน และชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ และผลักดัน  
ให้เป็นวาระของ